

กำหนดการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่/เดือน/ปี	กิจกรรม
๑๐ ก.พ. ๖๖	ประกาศรับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๑๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	รับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๘ มี.ค. ๖๖	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอวิสัยทัศน์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ๑. ติดประกาศรายชื่อ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล ๒. ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ http://personnel.rmutsv.ac.th/cht1/Vision
๑๗ มี.ค. ๖๖	นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว - เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๓.๔๕ น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรายงานตัว ต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ณ ห้องไลน์สด ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์) - เวลา ๑๓.๕๐ น. จัดลำดับผู้แสดงวิสัยทัศน์ - เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอ นโยบาย แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงแผนความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้ง นำเสนอกลยุทธ์การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง (Roadmap) ที่สอดคล้องกันพันธกิจ ในด้านต่าง ๆ ระยะยาว ๔ ปี ที่จะดำรงตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการสรรหาและ ประชาชน ในรูปแบบ Power Point เวลาไม่เกินคนละ ๓๐ นาที (พร้อมสำเนา Power Point จำนวน ๖ ชุด) และตอบข้อซักถามไม่เกิน ๓๐ นาที ดำเนินการสรรหา ณ ห้องประชุม รศ.ประชีพ ชูพันธ์ (ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน หนึ่งคน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ บุคลากรสามารถเข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการ สรรหา ได้ที่ห้องประชุม รศ.ประชีพ ชูพันธ์ (ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หรือผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และส่งคำถามเพื่อถาม ผู้เข้ารับการสรรหาได้ผ่านทาง Chat ของระบบ Zoom Cloud Meetings ในวันสรรหา (กรณี ต้องการส่งคำถามล่วงหน้าสามารถส่งมาได้ ที่ hrruts@rmutsv.ac.th โดยคำถามจะถูกกั้นกรองจากคณะกรรมการสรรหา อีกครั้งหนึ่ง)
๒๑ มี.ค. ๖๖	สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว